



สรุปผลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓  
ครั้งที่ ๒๖ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)  
วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๔๑ นาฬิกา

ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา

ข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาผู้แทนราษฎร ขึ้นบัลลังก์และได้อนุญาตให้สมาชิกฯ พิจารณาหรือปัญหาที่เกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชนหรือปัญหาอื่นใด ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๔ ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ ปัญหาเรื่องราคาพืชผลเกษตรตกต่ำ เรื่องปุ๋ยเคมีราคาแพง ปัญหาภัยแล้ง การระบาดของโรคลัมปี สกิน (Lumpy skin) ปัญหาการคมนาคม การขอให้ซ่อมแซมถนนทางหลวงแผ่นดิน ขอย้ายถนนช่องจรจรเป็น ๔ ช่องจราจร พร้อมไฟส่องสว่าง การติดตั้งสัญญาณไฟ การขอให้กระทรวงคมนาคมจัดทำโครงการโครงข่ายพัฒนายานชุมชน ปัญหาน้ำท่วมขังบนถนนทางหลวง ปัญหาที่ดินทำกิน เรื่องกรมที่ดิน ปัญหาการกีดเซาะชายฝั่ง ปัญหาเรื่องน้ำประปา การขอให้สร้างอ่างเก็บน้ำ การขอให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเข้าปราบปรามกระบวนการค้ายาเสพติด ตู้ม้า ตู้สล็อต (Slot Machine) การขอให้กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งแก้ไขเรื่องโรงงานต่าง ๆ ปล่อยน้ำเสียลงคลอง ปัญหาด้านการศึกษาและโรงเรียน ด้านการสาธารณสุขและโรงพยาบาล ปัญหาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด (COVID) เรื่องชุดตรวจเอทีเค (ATK) และปัญหาเรื่องขยะมูลฝอย

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้กล่าวเปิดประชุม จากนั้นได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง คือ นางสาวสุภาพร กำเนิดผล ผู้สมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ ๖ จังหวัดสงขลา พรรคประชาธิปัตย์

ที่ประชุมรับทราบ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้กล่าวนำ นางสาวสุภาพร กำเนิดผล ปฏิญาณตนในที่ประชุมก่อนเข้ารับหน้าที่ ตามมาตรา ๑๑๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ดังนั้น ปัจจุบันมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเท่าที่มีอยู่และปฏิบัติหน้าที่ได้ จำนวน ๔๗๕ คน

## ระเบียบวาระที่ ๑ กระตุ้ถาม

ต่อจากนั้น ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระ กระตุ้ถามสดด้วยวาจา ตามลำดับ คือ

### กระตุ้ถามสดด้วยวาจา

๑. กระตุ้ถาม ของ นายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย

**ประเด็นคำถาม** คือ ปัญหาเรื่องฝุ่นละอองขนาดเล็กสร้างความทุกข์ทรมานให้กับคนทุกวัยยิ่งกว่า ปัญหาโควิด-๑๙ (COVID-19) ขอทราบความจริงและแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และเรื่องของการป้องกันดูแลสิ่งแวดล้อมของไทยในภาพรวม

**นายวราวุธ ศิลปอาชา** รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ตอบ

**ประเด็นคำตอบ** คือ บทบาทของประเทศไทยในการแก้ไขปัญหาทรานส์บาวดารี เฮซ (Transboundary Haze) หรือหมอกควันข้ามแดน การควบคุมปริมาณหมอกควันข้ามแดน ควบคุมมาตรฐานควันดำ และปัญหาพีเอ็ม ๒.๕ (PM 2.5) เกี่ยวข้องกับประเทศเพื่อนบ้านจากทางทิศตะวันตกหรือทางทิศทางตะวันออกเข้ามาในประเทศไทย ปัญหาพีเอ็ม ๒.๕ (PM 2.5) ทางภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน และภาคใต้ มีจุดกำเนิดและสาเหตุที่แตกต่างกัน และแนวทางการทำงานร่วมกันในหลายกระทรวงกับการแก้ไขปัญหาเพื่อดูแลคุณภาพชีวิตและคุณภาพอากาศของประเทศไทยให้อยู่ในเกณฑ์ใช้ได้ เรื่องคราบน้ำมันและการใช้สารดีสเปอร์ชัน (Dispersion) และแนวทางที่ยั่งยืนในการแก้ปัญหาต่าง ๆ

๒. กระตุ้ถาม ของ นางสุภาภรณ์ คงวุฒิปัญญา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร พรรคเพื่อไทย

**ประเด็นคำถาม** คือ รัฐบาลมีแนวทางอย่างไรที่จะทำให้คนไทยมีวินัยจราจร เคารพกฎจราจร และปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด และจะมีมาตรการอย่างไรในการป้องกันและลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาท

**พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา** รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ตอบ

**ประเด็นคำตอบ** คือ วัฒนธรรมการใช้รถใช้ถนนที่ดี ให้คนมีวินัย มีจิตสำนึก ปฏิบัติตามกฎหมาย และการบังคับใช้กฎหมาย เรื่องของความปลอดภัยทางถนน การพยายามแก้ไขกฎหมายและเพิ่มมาตรการต่าง ๆ ปัญหาเรื่องของอุบัติเหตุสูง นโยบายของรัฐบาลให้อุบัติภัยทางถนนเป็นวาระสำคัญ การสร้างความปลอดภัย และการปรับมาตรการ เช่น การตัดแตร การรณรงค์ทำให้สังคมตระหนักและมีส่วนร่วม และการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

**๓. กระทู้ถาม ของ นายศุภชัย ใจสมุทร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย**

**ประเด็นคำถาม** คือ เหตุผลของการปลดกัญชากอกจากการเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท ๕ คืออะไร หลังจากที่มีประกาศมีผลบังคับใช้แล้ว ประชาชนจะนำกัญชา กัญชง ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างไร และประชาชนที่จะปลูก ผลิตสินค้าที่มีส่วนผสมของกัญชา กัญชง จะสามารถทำได้หรือไม่ การมีเงื่อนไขให้ประกาศกำหนดชื่อยาเสพติดให้โทษประเภท ๕ ฉบับนี้ จะมีผลบังคับใช้หลังจากประกาศแล้ว ๑๒๐ วัน เหตุใดจึงต้องมีเงื่อนไข และจะสามารถให้มีผลบังคับใช้ให้เร็วขึ้นได้หรือไม่

**นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้ตอบ**

**ประเด็นคำตอบ** คือ เหตุผลของการปลดกัญชากอกจากการเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท ๕ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน บรรลุไว้เป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล กำหนดให้การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป แรงศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการใช้กัญชา กัญชง และพืชสมุนไพรในทางการแพทย์ เพื่อการอุตสาหกรรมทางการแพทย์ และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ และสร้างรายได้ให้กับประชาชน รัฐจะกำหนดกลไกการดำเนินงานที่รัดกุม ไม่ให้เกิดผลเสียและผลกระทบทางสังคม เรื่องของการดำเนินคดี เรื่องประมวลกฎหมายอาญาเสพติด โดยไม่มีการกำหนดพืชกัญชาเป็นยาเสพติดประเภท ๑ อีกต่อไป โดยมุ่งหวังว่าพระราชบัญญัติกัญชา กัญชง จะได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกสภาและนำมาใช้โดยเร็วที่สุด

**กระทู้ถามทั่วไป**

**๑. กระทู้ถาม เรื่อง การบริหารจัดการปัญหาเขตพื้นที่กรมประมงในเขตหนองหาร ตามพระราชกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๘๔** (ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๓ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕)

**นายอภิชาติ ติรสวัสดิ์ชัย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสกลนคร พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม** ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

**ประเด็นคำถาม** คือ กรมประมงมีนโยบายการแก้ไขปัญหาความไม่ชัดเจนในการขึ้นแนวเขตหนองหารตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้าม เขตอำเภอมืองสกลนคร พ.ศ. ๒๕๘๔ และแก้ไขปัญหาการประกาศพระราชบัญญัติกำหนดเขตหวงห้าม เขตที่ดิน อำเภอมืองสกลนครทับซ้อนลงไปในพื้นที่ของประชาชนก่อนประกาศพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ได้อย่างไร

**นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ**

**ประเด็นคำตอบ** คือ เรื่องปัญหาที่ดินรอบบึงที่เกษตรกรได้รับสิทธิทำกิน เรื่องการออกเอกสารสิทธิการพิสูจน์สิทธิ ก่อนมีประกาศพระราชกฤษฎีกาปี ๒๕๘๔ ถือว่าเป็นสิทธิของเกษตรกร การออกเอกสารสิทธิต้องยกเลิก พ.ร.ฎ. ปี ๒๕๘๔ ขอยืนยันว่ายกเลิกได้ การแบ่งงานเพื่อพัฒนาบึงหนองหาร มีกรมชลประทาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมประมง กรมพัฒนาที่ดิน มีการบูรณาการร่วมกัน และอนุมัติให้เป็นเรื่องเร่งด่วน ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจะได้บูรณาการไปพร้อมกัน

**๒. กระทู้ถาม ของ นายประสงค์ บุรณพงษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย** เรื่อง ผลกระทบและความเดือดร้อนของประชาชนจากพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายติดราชการสำคัญ จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๕๑)

**๓. กระทู้ถาม เรื่อง การก่อสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำญวน ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา**

**นายวิสุทธิ ไชยณรุณ** สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพะเยา พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม  
ถามนายกรัฐมนตรี

**ประเด็นคำถาม** คือ การใช้เวลาในการออกแบบนานแค่ไหนถึงจะสำเร็จ และสามารถจะนำมาประกาศประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างได้หรือไม่

**นายประภัตร โพธสุธน** รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับมอบหมาย  
ให้เป็นผู้ตอบ

**ประเด็นคำตอบ** คือ กฎหมายเรื่องสิ่งแวดล้อมที่ยังทำไม่สำเร็จและการทำอีเอ (EIA) ใช้ระยะเวลา ยาวนาน ๘ ปี ความพร้อมด้านต่าง ๆ คือ การออกแบบสำรวจเขตต่าง ๆ เสร็จแล้วนำเข้าคณะรัฐมนตรีอนุมัติในปี การจัดงบประมาณได้ในปี ๒๕๖๖ และปี ๒๕๖๗ และต้องออกแบบให้เสร็จ งบประมาณทั้งสิ้น ๒,๗๐๐ ล้านบาท รวมทั้งค่าเวนคืน ค่าอ่างเก็บน้ำ และการดำเนินการเริ่มปี ๒๕๖๗ จนถึง ๒๕๗๑ เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์ และบริการช่วยเหลือโดยประมาณ ๖-๗ ตำบล จำนวน ๘,๐๐๐ ครัวเรือน

โดยในระหว่างการพิจารณากระทู้ถามนี้ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง ผลัดเปลี่ยน  
ปฏิบัติหน้าที่

**๔. กระทู้ถาม เรื่อง การตั้งผู้แทนพิเศษของรัฐบาลเพื่อแก้ปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้**

**นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ** สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนราธิวาส พรรคประชาชาติ เป็นผู้ตั้ง  
กระทู้ถาม ถามนายกรัฐมนตรี

**ประเด็นคำถาม** คือ ผู้แทนพิเศษมีบทบาทหรือผลงานที่เป็นรูปธรรมอย่างไร และชุดปัจจุบันมี  
แนวทางที่แตกต่างกับในอดีตอย่างไร

**พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล** รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

**ประเด็นคำตอบ** คือ การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รัฐบาลให้ความสำคัญ  
กับการพัฒนาความเป็นอยู่และเศรษฐกิจในพื้นที่ ควบคู่ไปกับการดูแลความสงบเรียบร้อย เรื่องของความปลอดภัย  
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้ดีที่สุด มุ่งเน้นการบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
มิติด้านความมั่นคง และมิติด้านเศรษฐกิจการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้แทนพิเศษได้ลงไปประสานงานขับเคลื่อน  
ในโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ที่จะขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน

ในระหว่างเวลา ๑๐.๔๒-๑๒.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องกระทู้ถามแยกเฉพาะ นายชวน หลีกภัย  
ประธานสภาผู้แทนราษฎร ทำหน้าที่ประธานในห้องกระทู้ถาม และได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  
กระทู้ถามแยกเฉพาะ คือ

๑. **กระทู้ถาม ของ นายสฤติระ เพ็ญประพันธ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดชลบุรี จำนวน ๒ กระทู้ คือ**

**(๑) เรื่อง การเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้พิการ การสร้างอาชีพ และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการในชุมชน** (ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔)

**ประเด็นคำถาม** คือ มีแนวทางและนโยบายการพัฒนาความเป็นอยู่ผู้พิการอย่างไรในอนาคต โดยเฉพาะสิ่งอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตประจำวันของผู้พิการตามสถานที่ราชการ เอกชน โรงเรียน ธนาคาร เช่น ทางลาดเพื่อรถเข็น ลิฟต์สำหรับผู้พิการ การประชาสัมพันธ์ข่าวสารของรัฐสำหรับผู้พิการทางสายตา ทางเท้าสำหรับผู้พิการทั้งทางสายตาและการเคลื่อนไหว และการพิจารณาช่วยเหลือผู้พิการที่ยังไม่มีบัตรประชาชน

**นายจตุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นผู้ตอบ**

**ประเด็นคำตอบ** คือ การแก้ไขปัญหาหรือการให้สวัสดิการทางสังคม ข้อจำกัดเรื่องสถานะทางการเงินของประเทศ การจำกัดใช้งบประมาณสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ส่งผลให้ผู้ประกอบการหยุดดำเนินการธุรกิจเป็นจำนวนมากทำให้การจัดเก็บภาษีลดลง การดำเนินการแบบค่อยเป็นค่อยไป รัฐพร้อมดูแลประชาชนให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน มาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการให้ครบอย่างทั่วถึง โดยวิธีการประเมินความเหมาะสมกับผู้พิการ ด้านอุปกรณ์จะอำนวยความสะดวกในสถานที่ราชการ สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร สถานีขนส่ง สนามบิน และวัด และการเข้าถึงข้อมูลของรัฐในรูปแบบ One stop service

**(๒) เรื่อง การแก้ไขปัญหาและการป้องกันกรณีที่พักผ่อนประชาชนโดนฉ้อโกงจากการซื้อของผ่านสื่อออนไลน์** ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (เนื่องจากรัฐมนตรีติดราชการสำคัญ จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๗๐)

๒. **กระทู้ถาม เรื่อง โครงการขุดลอกและอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองเต็ง พร้อมระบบกระจายน้ำ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ** (ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔)

**นายจตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดศรีสะเกษ พรรคเพื่อไทย**

**ประเด็นคำถาม** คือ มีนโยบายสนับสนุนโครงการขุดลอกและอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองเต็ง พร้อมระบบกระจายน้ำ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอกันทรลักษ์ เพื่อเป็นการบรรเทาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค ของประชาชนในช่วงฤดูแล้ง และการทำการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว เสริมอาชีพอันเป็นการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่หรือไม่ อย่างไร และจะเริ่มโครงการสำรวจและดำเนินการขุดลอกและอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ พร้อมระบบกระจายน้ำได้เมื่อใด เสร็จสิ้นเมื่อใด

**นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม** เป็นผู้ตอบ **ประเด็นคำตอบ** คือ คำสั่งของคณะกรรมการฯ การกำหนดแหล่งน้ำที่มีความจุน้อยกว่า ๒ ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแหล่งน้ำหนองน้อย กรมทรัพยากรน้ำ จะเข้าไปช่วยเหลือ โดยมีแผนดำเนินการเชื่อมอ่างทั้ง ๓ อ่าง ตั้งงบประมาณในปี ๒๕๖๗ การขุดลอกหนองเดียวน้อย เนื้อที่ ๖๐๐ ไร่ บรรจุน้ำได้ ๓.๓ ล้านลูกบาศก์เมตร และหนองเดียวยิ่ง (ตะวันตก) เนื้อที่ ๔๐๐ ไร่ บรรจุน้ำได้ ๒.๒ ล้านลูกบาศก์เมตร และสร้างอาคารบังคับน้ำและระบบส่งน้ำในห้วยชะยุ้งในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ การเจาะบาดาลในพื้นที่ จำนวน ๑๔ แห่ง โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ และหากมีงบประมาณเพียงพอสามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ทันทีและทั่วถึง

**๓. กระทู้ถาม ของ นายนพพล เหลืองทองนารา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพิษณุโลก พรรคเพื่อไทย จำนวน ๒ กระทู้** คือ

**(๑) เรื่อง แนวทางการป้องกันการเกิดปัญหาอากาศเป็นพิษจากหมอกควันซึ่งเกิดจากไฟป่าอย่างยั่งยืน** ถามนายกรัฐมนตรี

**ประเด็นคำถาม** คือ มีนโยบายที่จะกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายแก่ผู้กระทำความผิดเกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศ ทำให้เกิดไฟป่าอย่างจริงจังหรือไม่ อย่างไร และโครงการที่ดำเนินการเกิดความคุ้มค่าหรือไม่ อย่างไร

**นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม** ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

**ประเด็นคำตอบ** คือ การดับไฟป่าเป็นการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการถ่ายโอนจากกรมป่าไม้ องค์กรบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลต้องตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการในการดับไฟป่า การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงสถานการณ์ค่าของฝุ่น เช่น การสื่อสารให้แต่ละจังหวัดจัดทำแผนป้องกันภัยป่าและบริหารจัดการเชื้อเพลิง มาตรการเร่งรัดการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน สร้างเครือข่ายให้ชุมชนสอดส่องดูแลพื้นที่ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รมรณรงค์ให้ใช้พลังงานสะอาดเพื่อลด PM 2.5 และการเข้มงวดในการดูแลตรวจวัดควันดำ การเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมไฟป่า การประสานกับต่างประเทศเพื่อป้องกันหมอกควัน ความคุ้มค่าการเก็บใบไม้จำหน่ายให้ SCG

**(๒) เรื่อง มาตรการทางกฎหมายต่อผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการผลิต นำเข้า หรือจำหน่ายเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของพลาสติกไมโครบีดส์อย่างเป็นรูปธรรม** ถามนายกรัฐมนตรี (เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายติดราชการสำคัญ จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวันพฤหัสบดีที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๗๐)

**๔. กระทู้ถาม ของ พลตำรวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล** เรื่อง ขอบทราบผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ๔๗ โครงการในโมเดลเศรษฐกิจ BCG ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (เนื่องจากรัฐมนตรีติดราชการสำคัญ จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๗๐)



เมื่อจบระเบียบวาระกระทู้ถามแล้ว ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณาระเบียบวาระการประชุมต่อไป ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้ปรึกษาที่ประชุมเพื่อขออนำระเบียบวาระที่ ๓ รับรองรายงานการประชุม และระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ ขึ้นมาพิจารณาก่อน ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ

### ระเบียบวาระที่ ๓ รับรองรายงานการประชุม

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) จำนวน ๒ ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ ๓ เป็นพิเศษ วันพุธที่ ๙ มิถุนายน และวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

ครั้งที่ ๔ เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมทั้ง ๒ ครั้งดังกล่าว

### ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ

ต่อจากนั้น ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ คือ

**๑. ตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการเปิดสถานบันเทิงแบบครบวงจร (Entertainment Complex) การจัดเก็บรายได้และภาษีจากรุทกิกจาลีโนถูกกฎหมาย และมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาบ่อนการพนันผิดกฎหมาย การแพร่ระบาดของตู้เกมพนันไฟฟ้าและการพนันออนไลน์ แทนตำแหน่งที่ว่างลง ๑ ตำแหน่ง (ในระเบียบวาระที่ ๗.๗)**

ที่ประชุมได้มีมติเลือก ร้อยเอก จองชัย วงศ์ทรายทอง เป็นกรรมาธิการ แทน นายสิระ เจนจาคะ

**๒. ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมการการเงิน การคลัง สถาบันการเงินและตลาดการเงิน แทนตำแหน่งที่ว่างลง ๑ ตำแหน่ง (ซึ่งยังมีได้บรรจุระเบียบวาระ)**

ที่ประชุมได้มีมติเลือก นายสุพร ดนัยตั้งตระกูล เป็นกรรมาธิการ แทน นายสันติ กิระนันท์

**๓. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการบริหารจัดการปาล์มน้ำมันอย่างเป็นระบบ ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษารื่องดังกล่าวออกไปอีก ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ (ในระเบียบวาระที่ ๗.๘)**

ที่ประชุมได้มีมติอนุญาตให้คณะกรรมาธิการฯ ขยายเวลาพิจารณาศึกษารื่องดังกล่าวออกไปอีก ๙๐ วัน

**๔. คณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาและแนวทางการบริหารจัดการปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษารื่องดังกล่าวออกไปอีก ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๕ (ซึ่งยังมีได้บรรจุระเบียบวาระ)**

ที่ประชุมได้มีมติอนุญาตให้คณะกรรมาธิการฯ ขยายเวลาพิจารณาศึกษารื่องดังกล่าวออกไปอีก ๖๐ วัน

**๕. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดระเบียบสายไฟฟ้าสายสื่อสาร และการบริหารจัดการไฟฟ้าส่องสว่างอย่างทั่วถึงทั้งประเทศ ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ)**

ที่ประชุมได้มีมติอนุญาตให้คณะกรรมาธิการฯ ขยายเวลาพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก ๙๐ วัน เนื่องจากได้มีสมาชิกฯ เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา ๑๔ ของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ จำนวน ๙ คน ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุม จึงดำเนินการตามมาตรา ๑๘ ของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกอบข้อบังคับฯ ข้อ ๘๔ (๒) โดยให้ออกเสียงลงคะแนนเป็นการลับ แทนตำแหน่งที่ว่างลง ๓ ตำแหน่ง

**ผลการลงมติ** ที่ประชุมลงมติเลือกพลตำรวจเอก ปัญญา มาเม่น ด้วยคะแนนเสียง ๒๘๐ เสียง เลือกพลตำรวจเอก วรพงษ์ ชิวปรีชา ด้วยคะแนนเสียง ๒๑๗ เสียง เลือกนายวีรวิทย์ วิวัฒน์วานิช ด้วยคะแนนเสียง ๑๘๑ เสียง เป็นกรรมการข้าราชการรัฐสภา แทนตำแหน่งที่ว่างลง โดยมีรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนกันดำเนินการประชุม

## ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

### ๑. การพิจารณาของวุฒิสภา จำนวน ๒ เรื่อง คือ

๑) ที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๔ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ ได้พิจารณารับทราบรายงานประจำปี ๒๕๖๓ ศาลรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๒

๒) ที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ ได้ลงมติให้ขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ออกไปเป็นกรณีพิเศษ อีก ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕

ที่ประชุมรับทราบ

### ๒. รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ก่อนที่สมาชิกฯ อภิปราย ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้ นายแสวง บุญมี นายกิตติพงษ์ บริบูรณ์ ร้อยตำรวจเอก ชรินทร์ น้อยเล็ก รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นางสาวสุรณี ผลทวี และนายสาโรช ไพเราะ ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๓๑

ที่ประชุมรับทราบ ภายหลังจากอภิปรายของสมาชิกฯ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งตอบชี้แจงในภาพรวมเกี่ยวกับการเลือกตั้ง เรื่องของการบริหารจัดการการเลือกตั้ง การทำให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยความสุจริตและเที่ยงธรรม การจัดตั้งพรรคการเมือง หรือการดำเนินการเกี่ยวกับการตั้งชื่อพรรคการเมืองตามข้อกำหนดเป็นมาตรฐานเดียวกัน การสนับสนุนพรรคการเมืองให้มีความเข้มแข็ง เรื่องการซื้อสิทธิขายเสียงเน้นวิธีป้องกันและป้องปราม เรื่องการตรวจสอบคุณสมบัติประกอบด้วยกฎหมาย ส.ส. และกฎหมายท้องถิ่น ข้อมูลการเลือกตั้งที่จังหวัดตรัง ในการเลือกตั้ง อบจ. มี ๑๔ สำนวน สำนักงานได้พิจารณาจบแล้ว มี ๒ เรื่องที่จะส่งให้ศาลอุทธรณ์พิจารณาต่อไป และปัญหาเรื่องการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งกรุงเทพมหานคร โดยมีประธานสภาผู้แทนราษฎร ปฏิบัติหน้าที่ต่อ



### ๓. รายงานการตรวจสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ก่อนที่สมาชิกฯ อภิปราย ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้อนุญาตให้ นางอัญชลี ศรีอำไพ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี นางสาวสุดท้าย ชัยจันทิก นางสาวพัชรนันท์ ต้นทนต์สวัสดิ์ และนางสาวฐิติมา พรราวศรี ผู้แทนจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๓๑

ที่ประชุมรับทราบ ภายหลังการอภิปรายของสมาชิกฯ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชีและผู้แทนจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตอบชี้แจงในประเด็นเรื่องของการตรวจสอบ กรมบัญชีกลางได้ตรวจสอบตามมาตรฐานของ สตง. พระราชบัญญัติการตรวจเงินแผ่นดิน มี ๓ ประเด็น คือ ตรวจรายงานการเงิน ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และตรวจการดำเนินงาน เรื่องการตั้งงบประมาณกำหนดให้ผ่านกระบวนการของคณะกรรมการ เรื่องการก่อสร้างอาคารต่าง ๆ ที่ได้รับเงินงบประมาณแต่ยังไม่ได้ดำเนินการก่อสร้าง ปัญหาเรื่องของการบันทึกข้อมูลผิดพลาด โดยพยายามปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น และเรื่องสัญญาเช่าได้ดำเนินการที่เป็นสัญญาเช่าหลายปี และภาระผูกพัน

### ๔. รายงานประจำปี ๒๕๖๓ ของสถาบันพระปกเกล้า

ก่อนที่สมาชิกฯ อภิปราย ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้อนุญาตให้ ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า นายวิวัฒน์ ชัยภาคภูมิ รองศาสตราจารย์อรทัย ก๊กผล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า นางถวิลวดี บุรีกุล นายศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์ นางสาวสุพรรณิ งามวุฒิกุล นางกาญจนา ศรีปัดดา นายณัฐพงศ์ รอดมี นายสตีร ธนานิธิโชติ และนางสาวธีรพรรณ ใจมั่น ผู้แทนจากสถาบันพระปกเกล้า เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๓๑

ที่ประชุมรับทราบ ภายหลังการอภิปรายของสมาชิกฯ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ตอบชี้แจงในประเด็นวิสัยทัศน์เป็นสถาบันวิชาการชั้นนำด้านการพัฒนาประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล สันติวิธี เพื่อประโยชน์ส่วนรวม พันธกิจทั้งสิ้น ๗ พันธกิจ พันธกิจแรกเป็นพันธกิจเรื่องการศึกษาวิจัย พันธกิจที่ ๒ เป็นพันธกิจว่าด้วยเรื่อง การศึกษาอบรม ให้ความรู้ พันธกิจที่ ๓ เป็นพันธกิจว่าด้วยเรื่องส่งเสริมงานวิชาการของรัฐบาล พันธกิจที่ ๔ เป็นการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจให้กับพลเมือง พันธกิจที่ ๕ การสร้างความร่วมมือขององค์กรทั้งในและต่างประเทศ พันธกิจที่ ๖ การส่งเสริมพัฒนาพิพิธภัณฑสถานและการให้ความรู้ เป็นแหล่งเรียนรู้พระปกเกล้าศึกษา และพันธกิจที่ ๗ การบริหารกองทุน กำหนดยุทธศาสตร์ ๖ ยุทธศาสตร์ เป็นแผน ๕ ปี จำนวน ๘๙ โครงการ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาความรู้ เรื่องการพัฒนาผู้นำ ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นพลเมือง ส่งเสริมงานวิชาการของรัฐบาล ด้านพิพิธภัณฑสถาน ด้านการพัฒนาองค์กร และการตรวจสอบโดยคณะกรรมการออดิต (Audit)

### ๕. รายงานการปฏิบัติงานของศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง ประจำปี ๒๕๖๓

ก่อนที่สมาชิกฯ อภิปราย ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้อนุญาตให้ นางสมฤติ ธัญญสิริ เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง นายประพัฒน์ ต้นสุวรรณนท์ รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง นางสาวกลิ่นแก้ว นพวงศ์ ณ ออยุธยา นายจำนงค์ ถาวรวิสิทธิ์ และนายเจตน์ สถาวรศีลพร ที่ปรึกษาสำนักงานศาลปกครอง เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๓๑

ที่ประชุมรับทราบ

